

TỈNH ỦY HƯNG YÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 261 - CV/TU
Về tăng cường thực hiện phòng,
chống dịch bệnh Covid - 19

Hưng Yên, ngày 08 tháng 5 năm 2021

HÒA-TỐC

Kính gửi: - Các ban Đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTT Tỉnh ủy

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN - DOANH NGHIỆP TỈNH	
ĐẾN	Số: 261
	Ngày: 9 / 5 / 2021
	Chuyến: <i>Ca 15/10/21</i>

Những ngày gần đây, dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn tỉnh, thị xã Mỹ Hào và huyện Khoái Châu đã có những ca bệnh lây nhiễm mới. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và người dân vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là việc thực hiện và giám sát thực hiện quy định 5K.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 07/5/2021, sau nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (Báo cáo số 109-BC/BCSD ngày 07/5/2021); đồng thời, để công tác phòng, chống dịch hiệu quả trong giai đoạn tình ta đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ động xây dựng phương án khi dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh; khẩn trương rà soát để chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men đáp ứng kịp thời giải quyết các tình huống dịch bệnh. Khi phát hiện ca bệnh, phải khẩn trương chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; phấn đấu thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch.

Thực hiện tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid - 19 đã được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh; triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid - 19 đợt tiếp theo cho các đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoàn thiện Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid - 19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, bảo đảm phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, trong đó quan tâm đến lực lượng làm công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2- Ủy ban Bầu cử tỉnh xây dựng phương án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong bối cảnh dịch Covid - 19 đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

3- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch; đồng thời tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm "Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình". Phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

4- Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Cừ, Ban Thường vụ Huyện ủy Khoái Châu, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, thị xã; bảo đảm cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân trong khu vực phong tỏa và khu vực giãn cách xã hội; giám sát nghiêm ngặt các đối tượng F1, F2, F3 theo quy định.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho nhân dân về diễn biến tình hình dịch bệnh để không mất cảnh giác, đồng thời cũng không gây tâm lý hoang mang trong xã hội.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- BTV HU, thị ủy, thành ủy, ĐUTTTU
- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ tỉnh
- Bí thư các huyện, thị ủy, thành ủy, ĐUTTTU
- Các sở, ban, ngành, UBMTTQ, đoàn thể tỉnh
- Lưu VPTU, P.KT-XH^{Th.H}.

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHẠNH VĂN PHÒNG



Vũ Văn Thắng